

คม.ชัด.ลึก

นสพ.ยอดเยี่ยมในงานประชุมหนังสือพิมพ์โลก 2005

วันที่ ๑๒ เดือน ๓-๓.

พ.ศ. ๒๕๔๘

หน้า ๑๓

ในหลวง

การเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงติดตามความคืบหน้าโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้

นายบุญช่วย ช่วระดม ผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม กล่าวว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ในขั้นเตรียมพื้นที่รับเสด็จ โดยมีกำลังทหารช่างมาปรับพื้นที่บริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ตลอดจนเส้นทางเสด็จเบื้องต้นทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ 8 จุด ภายในโครงการ อาทิ ป่าตามแนวพระราชดำริแปลงสาธิตแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น

“มันใจว่าการเตรียมการทุกอย่างจะเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 13 กรกฎาคมนี้ ในส่วนของแปลงป่าตามแนวพระราชดำริ แปลงเกษตรต่างๆ มีความสมบูรณ์อยู่แล้ว เพียงตกแต่งในบางส่วนเท่านั้น โดยเฉพาะพื้นที่ถนน เพราะภายในโครงการของเรามีความสมบูรณ์อยู่แล้ว ทุกวันนี้สามารถจะทำการเกษตรได้ทั้งปลูกป่า พืชผักสวนครัว ไม้ผล นาข้าว จากเดิมเป็นที่เสื่อมโทรม แต่ทุกวันนี้สภาพโดยรวมสมบูรณ์กว่า 70% แล้ว ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่เปรียบไม่ได้” นายบุญช่วย กล่าว

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พล.ท.พัชรพงษ์ อินทรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานราชองครักษ์ มาตรวจความเรียบร้อยพร้อมรับฟังบรรยายสรุปประวัติความเป็นมาและความก้าวหน้าของศูนย์ศึกษาฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม โดยมีนายชนมชื่น บุญญาณสาน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายปิตรธรรม วิถีมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายบุญช่วย ช่วระดม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม และนายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานที่ดินเขต 4 รายงานสรุป

นายประเสริฐกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้ดำเนินการโครงการเพื่อเป็นตัวอย่างในการแก้ปัญหาหลัก คือ ป่าถูกทำลาย ดินเสื่อมสภาพจนกลายเป็นดินลูกรัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่า “ในการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก เราไม่ต้องไปรบกวนสภาพป่า จะเห็นได้ว่าป่าจะกลับฟื้นกับสมบูรณ์” ดังนั้นระยะเวลา 26 ปี จึงได้รับการพิสูจน์แล้วว่า ทฤษฎีของพระองค์ถูกต้อง

นายสมพงษ์ สุธาพนันท์ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม กล่าวว่า ได้นำเจ้าหน้าที่ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางเพื่อเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม และสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์

“อบต.ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ เพื่อเตรียมเฝ้ารับเสด็จในหลวง โดยขอให้ประชาชนทุกคนพร้อมใจกันใส่เสื้อสีชมพู นอกจากนี้ยังนำเจ้าหน้าที่พัฒนาพร้อมระดับตรงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์และธงชาติไทย” นายสมพงษ์กล่าว

ส่วนในพื้นที่ อ.โพธาราม ขณะนี้มีหลายหน่วยงาน อาทิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เทศบาลตำบลเขาขวาง องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ทราบข่าวต่างออกมาช่วยกันพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ ร่วมกันพัฒนา ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้าบริเวณริมถนน และประดับธงตราสัญลักษณ์และธงชาติไทยบริเวณริมถนนสายเขาสูง-เบิกไพร โดยเฉพาะจุดที่ตั้งพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจ้าหน้าที่ได้จัดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมประดับธงตราสัญลักษณ์ไว้อย่างสมพระเกียรติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ ศูนย์การศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม เกิดขึ้นหลังจากที่เกษตรกรในพื้นที่ ด.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี รวมทั้ง พล.ต.ต.ทักษิ ภัทสิงห์ ณ อยุธยา ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินบริเวณดังกล่าว รวมเนื้อที่จำนวน 849 ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา ซึ่งเดิมพื้นที่เกือบทั้งหมดเป็นฟาร์มปศุสัตว์เสื่อมโทรม สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ปนกรวด มีชั้นดินดานแข็ง หนักดินตื้น ขาดความอุดมสมบูรณ์ แห้งแล้งไม่สามารถเพาะปลูกได้

ต่อมาวันที่ 26 พฤศจิกายน 2529 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม ทรงรับรู้ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะสภาพดินที่เสื่อมโทรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชน จึงมีพระราชดำริให้ดำเนินการศึกษาหาวิธีการปรับปรุงดินเสื่อมโทรมให้กลับมาใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ มีการทดสอบวางแผนและจัดระบบปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยดำเนินการในลักษณะศูนย์สาขายของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

นอกจากนี้ ยังมีพระราชดำริเพิ่มเติมการใช้หญ้าแฝกป้องกันพังทลายของดิน และการปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาความชุ่มชื้น ป้องกันดิน

ถูกกัดเซาะเป็นร่องลึก โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการตามแนวพระราชดำริ อีกทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา และพระราชพิธีมหามงคลกสิกรรม

โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม ดำเนินนโยบายตามพระราชดำริของพระองค์ ที่ให้พัฒนาที่ดินแปลงดังกล่าวเป็น 3 ส่วน คือ ให้ฟื้นฟูสภาพป่า ดำเนินการพัฒนา และปล่อยไว้ในสภาพเดิม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่า 1.ให้ใช้ชื่อโครงการว่า โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2.แนวทางการฟื้นฟูให้พัฒนาแหล่งน้ำเป็นที่ปลูกไม้ยืนต้นให้มีความชุ่มชื้น สวยงามตามธรรมชาติ 3.การศึกษาปรับปรุงบริเวณที่ดินเสื่อมโทรมอย่างหนัก โดยวิธีการเสริมสร้างแหล่งน้ำปรับปรุงบ่อดิน แก้ไขปัญหาหินลูกรังและจัดระดับให้เหมาะสมเพื่อให้น้ำใช้

ขณะเดียวกัน กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานอื่นในการทดสอบวางแผนและจัดระบบการปลูกพืช และเป็นหน่วยงานแกนกลางในการบริหารงาน ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามและประชาสัมพันธ์โครงการอีกด้วย อีกทั้งได้เข้ามาดำเนินโครงการปรับปรุงบำรุงดินในรูปแบบต่างๆ ด้วยอินทรีย์วัตถุ การใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และน้ำหมักชีวภาพ รวมถึงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยเฉพาะการปลูกหญ้าแฝกด้วยวิธีการต่างๆ ถือเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ การฟื้นฟูทรัพยากรดิน และการรักษาสภาพแวดล้อม กระทั่งสามารถฟื้นฟูสภาพดินที่แห้งแล้งจนเกือบเป็นทะเลทรายให้กลับมามีความชุ่มชื้นได้อีกครั้ง

วันเดียวกัน เวลา 14.30 น. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.อุดม รักศีลธรรม ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) กล่าวภายหลังการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชุมศูนย์ประสานงานด้านการจราจรในการเสด็จพระราชดำเนินว่า ที่ประชุมได้รับฟังปัญหาการปฏิบัติงานถวายตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสั่งการให้เร่งติดตามการเฝ้าระวังบุคคลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ติดตามขบวนเสด็จขณะกำลังเคลื่อนที่ไป ส่วนด้านการจราจรขณะนี้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด